

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๓ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้มาประชุม

๑. ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก	แก้ววิไล	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. ผศ.สมเกียรติ	ทองแก้ว	รองประธานคนที่ ๑
๓. นายสุนทร	เหรียญจื้อ	รองประธานคนที่ ๒
๔. นายทงงค์	โพธิ	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๕. อาจารย์นพกฤษณ์	ดำน้อย	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๖. อาจารย์รัชดาศักดิ์	สุเพ็งคำ	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๗. นายโยธิน	หนูแดง	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๘. อาจารย์สัมพันธ์	สุวรรณคีรี	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๙. อาจารย์กฤตพร	ชูแสง	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๐. ผศ.สุธี	จันทร์ภาขจี	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๑. ผศ.ดร.นพมณี	ฤทธิกุลสิทธิชัย	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๒. ผศ.พีรญา	เชตุพงษ์	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ/ เหรียญกษาปณ์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๓. ผศ.ศุภวุฒิ	เนตรโพธิ์แก้ว	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ/ เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๐ น.

เปิดประชุม โดย ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระเบียบวาระที่ ๑ วาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

มติที่ประชุม

-ไม่มี-

วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สืบเนื่องจากได้มีคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน ๑๐ คน ได้ทำ
บันทึกถึงประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยได้ขอให้มีการจัดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ในสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ และต่อมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับเรื่องดังกล่าวแล้ว
โดยได้กำหนดวันประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เป็นวันจันทร์ที่ ๑๓
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงเป็นที่มาในการกำหนดให้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

โดย นายสุนทร เจริญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ขอให้ที่
ประชุมเลื่อนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ออกไปก่อนเพราะรายงานการประชุมตนเพิ่งได้รับในที่ประชุมนี้ เห็นว่า
จะต้องใช้เวลาและการพิจารณาในความถูกต้องอีกหลายขั้นตอนเพราะมีประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกัน
หลายฝ่าย ตนจึงเห็นว่าที่ประชุมยังไม่ควรพิจารณาในระเบียบวาระนี้

ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เห็นว่าประเด็นนี้ไม่ควร
เลื่อนการพิจารณาเพราะเป็นประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วมาสู่การประชุมครั้งนี้ จำเป็นที่ที่ประชุม
จะต้องพิจารณารายงานการประชุม และหากจะรับรองหรือไม่รับรองก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการจะพิจารณา

ระเบียบวาระนี้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีการพิจารณาอย่างละเอียด
แล้วว่าการให้เลื่อนระเบียบวาระนี้ออกไปก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาเรื่องสืบเนื่องในการประชุม
ครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการพิจารณาในระเบียบวาระนี้สมควรให้มีการพิจารณารับรองรายงานการประชุม

นายสุนทร เจริญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ แจ้งว่ารายงาน
การประชุมปกติต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตามข้อบังคับฯ เพื่อให้คณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พิจารณาก่อนเข้าสู่การรับรอง ดังนั้นการรับรองรายงานในครั้งนี้จึงเห็นควรให้เลื่อน
ระเบียบวาระนี้ออกไปก่อน เพราะมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๔

ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งว่าปกติการส่ง
หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า
ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ จะต้องดำเนินการจัดส่งให้กรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พิจารณารับทราบภายใน ๗ วัน ดังนั้นเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม ในข้อบังคับไม่ได้ระบุ
ว่าจะต้องดำเนินการจัดส่งให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พิจารณาก่อนล่วงหน้า และหากที่ประชุม
จะให้มีการแก้ไข หรือจะรับรองรายงานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุม

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ หลายคนได้ให้ความเห็นว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการให้คณะกรรมการสภาฯ พิจารณาอ่านเพื่อรับรองในเบื้องต้นแต่ก็ไม่มีปัญหาใดเพราะ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สามารถอ่านและพิจารณาโดยเสียเวลาในการอ่านในที่ประชุมนี้เพื่อรับรองก็สามารถทำได้

ผศ.สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ความเห็นว่า การจะให้มีการรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในครั้งใด สมควรจะต้องให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ต้องการให้รับรอง แจ้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทราบล่วงหน้าดังนั้นก็ขอเสนอฝ่ายเลขานุการดำเนินการให้ถูกต้องในครั้งถัดไป แต่ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สามารถพิจารณาในที่ประชุมได้

ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงได้เสนอขอให้มีการลงมติว่าจะให้มีการพิจารณาในระเบียบวาระนี้หรือไม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีมติเห็นด้วยจำนวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน ๑ เสียง และงดออกเสียงจำนวน ๒ เสียง

ที่ประชุมได้ใช้เวลาในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๒ โดยกำหนดให้มีการอ่านรายงานการประชุมจำนวน ๙ หน้า ในที่ประชุม โดยกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้พิจารณาให้มีการแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมดังนี้

หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๑๖ “ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ” ให้ตัดคำว่า “การ” ออก

บรรทัดที่ ๓๑ ช่วงท้ายคำว่า “มทร.พระนคร” ให้ย้ายลงมาบรรทัดที่ ๓๒

บรรทัดที่ ๓๒ “จากการสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้” ให้เพิ่มเป็น จากการสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้ ๒”

หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ใหม่เป็น “เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗”

หน้าที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๑๘ ช่วงท้าย “ ยังมีปัญหาใน ตัดคำว่า “ใน” ออก ๑ คำ

หน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๒๑ รายชื่อที่ ๔. นายนพคุณุญ ดำน้อย แก้เป็น “นายนพคุณุญ ดำน้อย

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้แก้ไขดังเสนอ และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ เรื่องการลงมติในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

โดยฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าภายหลังจากได้มีมติในการขอเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการในตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ โดยได้รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบมติดังกล่าว มหาวิทยาลัยบันทึกข้อความตอบกลับดังที่จะพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔.๑

นายสุนทร เจริญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ได้แจ้งว่าจากเหตุผลที่มหาวิทยาลัยได้ตอบกลับมาก็น่าจะถือว่าเป็นข้อยุติแล้ว ไม่ควรจะนำมาเป็นประเด็นในการพิจารณาในที่ประชุมแห่งนี้อีก และควรแจ้งให้ที่ประชุมนี้เพียงแค่ว่ารับทราบรายละเอียดของเหตุผลในการตอบกลับของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ไม่สามารถกระทำได้เพียงแค่ว่าแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เพราะการตอบเรื่องกลับมาของทางมหาวิทยาลัยเป็นการเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่และดุลยพินิจภายในของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่เป็นองค์กรตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย ดังนั้นที่ประชุมควรพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าการให้เหตุผลของมหาวิทยาลัยเป็นการก้าวล่วงการทำหน้าที่ในสภาคณาจารย์และข้าราชการหรือไม่เพราะความเห็นของมหาวิทยาลัยเป็นการขัดแย้งกับมติของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มติที่ประชุม พิจารณาทบทวนการตอบกลับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อย่างละเอียด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาการตอบบันทึกแจ้งกลับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๗/๓๘๔๒ เรื่อง การให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ จากกรณีที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รายงานผลมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารภายในสภาคณาจารย์และข้าราชการ (มติที่ขอเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ) (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ)

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาว่าเรื่องนี้มหาวิทยาลัยได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไปในทิศทางที่อธิบายในข้อกฎหมาย แต่ถึงอย่างไรก็ตามสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีมติไปแล้วจึงไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงมติใดได้โดยที่ประชุมได้พิจารณาว่าจะเห็นด้วยกับหนังสือตอบกลับของมหาวิทยาลัยฉบับนี้หรือไม่

ผศ.สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ให้ความคิดเห็นว่าการที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไม่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในกรณีที่ไม่เข้าร่วมการสรรหาอธิการบดี ในครั้งที่ ๒ ซึ่งที่ผ่านมามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้สอบถามมาที่ตนว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการมีมติไปแล้ว เหตุใดประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไม่ปฏิบัติตามมติของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนั้นกรณีนี้จะเป็นการอ้างว่าไม่เป็นการประพฤดิเสื่อมเสีย /บกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่ และกรณีที่มีมติให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ้นจากตำแหน่งสาเหตุที่แท้จริง มาจากการทำ

หน้าที่ของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ผ่านมามีหน้าที่บกพร่อง เหตุผลที่เข้าร่วมการสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้ ๒ นี้ จึงเป็นเหตุผลที่มหาวิทยาลัยชี้แจงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตามบันทึกข้อความของมหาวิทยาลัย ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๓/๓๘๔๒ เรื่อง การให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ หลายคนมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ว่ามีข้อบกพร่องหลายประการ เช่น การมาเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ การมาสายเป็นประจำของประธานฯ การไม่นำเรื่องต่างๆ ตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังเช่นกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) ของ ผศ.พีรญา เขตพงษ์ จน ณ ปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง และเมื่อทวงถามก็มิได้มีการดำเนินการใดๆ ต่อกรณีดังกล่าว ก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด ไม่สามารถควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามรูปแบบวิธีการของทางราชการ ขาดวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำ ในการทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อย่างเด่นชัด บกพร่องต่อการเข้าร่วมประชุมปอมท.

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และได้มีการลงมติแบบเปิดเผยว่าท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดดังกล่าวบันทึกข้อความฉบับนี้ให้ยกมือขึ้น มีจำนวนผู้ไม่เห็นด้วย จำนวน ๙ เสียง เห็นด้วยจำนวน ๒ เสียง และงดออกเสียงจำนวน ๒ เสียง

วาระที่ ๔.๒ การพิจารณามติที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไปแล้วในคราวประชุม สมัยสามัญครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพื่อยืนยันมติเสนอต่อมหาวิทยาลัย (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นว่าสืบเนื่องจากการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔.๑ จึงให้ถอนระเบียบวาระนี้

วาระที่ ๔.๓ การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการรับจ่ายเงินในโครงการจัดการประชุมคณะกรรมการ ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (ผศ.สุธี จันทราภาขจี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นผู้เสนอ)

นายสุนทร เจริญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ได้ทำบันทึกข้อความชี้แจงที่ประชุมจำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้ หนังสือด่วนมาก ที่ ศธ ๐๕๘๑.๓๑/- ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง คัดค้านการลงมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ (ระเบียบวาระที่ ๔.๔) ซึ่งมีได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเพื่อชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ และบันทึกข้อความด่วนมาก ที่ ศธ ๐๕๘๑.๓๑/- ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่อง ชี้แจงกรณีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการประชุมสัมมนาประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ชี้แจงว่าการออกหนังสือทั้ง ๒ ฉบับมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ทำบันทึกเรียนอธิการบดี ซึ่งมีได้ออกเลขในงานสารบรรณของงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และหนังสือฉบับนี้มีการเกยยอนเรื่องออกมาจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เหตุใดทางฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการไม่ได้รับเรื่องทั้ง ๒ ฉบับนี้

ผศ.สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งว่าบันทึกข้อความฉบับที่ นายสุนทร เจริญจื้อ เป็นผู้ส่งมาให้ที่ประชุมรับทราบนี้ มีข้อความในหน้า ๒ บรรทัดที่ ๒ ว่าระเบียบวาระที่ ๔.๔ ที่ให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการฯ ให้ถือเป็นโมฆะ ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่ให้เกียรติคณะกรรมการฯ ที่มาทำหน้าที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเป็นอย่างมาก ซึ่งมีประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการอยู่ด้วย จึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะทำหนังสือเรียนอธิการบดี จึงขอให้ นายสุนทร เจริญจื้อ ถอนข้อความนี้ออกในบันทึกข้อความและให้ทำบันทึกข้อความฉบับใหม่ส่งเรียนอธิการบดี

นายสุนทร เจริญจื้อ ได้ชี้แจงว่าไม่มีอะไรเสียหายใดๆเกิดขึ้นจากการมีข้อความดังกล่าว จึงไม่เห็นเป็นประเด็นที่ตนจะต้องจัดทำบันทึกข้อความที่ถอนข้อความนี้ขึ้นมาใหม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ให้ นายสุนทร เจริญจื้อ ทำบันทึกข้อความฉบับใหม่โดยให้ถอนข้อความ ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้เป็นโมฆะออก

วาระที่ ๔.๔ การพิจารณาการปรับปรุงเว็บไซต์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยให้ที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ)

ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าควรให้มีการใช้ Facebook สภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นการประชาสัมพันธ์ชั่วคราว ส่วนเรื่องที่จะพิจารณาว่าจะปรับปรุงเว็บไซต์อย่างไรนั้น ที่ประชุมได้มอบหมายให้ คุณโยธิน หนูแดง กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเว็บไซต์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้จัดทำโดยงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการปรับปรุงฐานข้อมูล และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำเว็บไซต์ ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย คุณโยธิน หนูแดง กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ดำเนินการ

วาระที่ ๔.๕ การพิจารณาเรื่องการกำหนดอัตราฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัด มทร.พระนคร ที่ไม่เป็นธรรม (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำหนังสืองานสภาคณาจารย์ฯ สอบถาม ข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ ต่อไป

วาระที่ ๔.๖ การพิจารณาเรื่องติดตามกรณีการหักวงเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน โดย มทร.พระนคร ได้หักวงเงินไปทุกรอบการประเมินครั้งละ ๐.๑% ซึ่งเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ)

ที่ประชุมได้เสนอให้มีการทำประชาคมติ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการหักวงเงินของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกรอบการประเมินครั้งละ ๐.๑% ตามประกาศ มทร.พระนคร และได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานอนุกรรมการจัดทำแบบสอบถามในการทำประชาคมติ

๑. ผศ.สุธี จันทราภาขจี	ประธาน
๒. อ.กฤตพร ชูเส่ง	กรรมการ
๓. อ.สัมพันธ์ สุวรรณศิริ	กรรมการ
๔. ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย	กรรมการ
๕. ผศ.พีรญา เขตุงษ์	กรรมการและเลขานุการ

มติประชุม ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เห็นด้วยกับการทำประชาคมติข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัย ด้วยคะแนนเสียงจำนวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

วาระที่ ๔.๗ การพิจารณาเรื่องการที่ไม่มีตัวแทนของข้าราชการ เข้าไปร่วมในการเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) (ผศ.สุธี จันทราภาขจี เป็นผู้เสนอ)

ผศ.สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งว่าจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๗ ไม่มีตัวแทนบุคลากรประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งดูจะไม่เป็นธรรม กับบุคลากรประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการเสนอความเห็นกับคณะกรรมการ รวมถึงไม่มีผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไปเป็นกรรมการโดยตำแหน่งเช่นตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตามข้อบังคับฯ ฉบับนี้แต่อย่างใด

มติที่ประชุม มีมติให้เสนอความเห็นไปให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับฉบับนี้ใหม่ โดยให้มีผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ โดยตำแหน่ง และผู้แทนจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมีผู้เห็นด้วยจำนวน ๑๒ เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

วาระที่ ๔.๘ การพิจารณาการปรับสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ทาง กองบริหารงานบุคคล ยังขาดความชัดเจนในการดำเนินการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ)

ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอว่าจากการปรับปรุงข้อบังคับฯ แล้ว มหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสัญญาว่าจ้างให้บุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตาม ข้อบังคับฯ ฉบับนี้

นายทงศ์ โปธิ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กองบริหารงานบุคคลได้ ทำหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยดำเนินการปรับเปลี่ยนเขียน สัญญาว่าจ้างบุคลากรประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๙ การพิจารณาเรื่องการจัดทำประชามติในประชาคมของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในเรื่องต่างที่เป็นประโยชน์ของบุคลากรทุกคน เพื่อใช้ในการจัดทำความเห็น เสนอต่อมหาวิทยาลัย และต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกๆเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ ต่อๆไป (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ)

มติที่ประชุม รับทราบ แต่ให้เลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ออกไป เพราะให้รอคณะกรรมการบริหารงานสภา คณาจารย์และข้าราชการ ชุดใหม่ จึงนำมาเข้าที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการพิจารณา อีกครั้ง

วาระที่ ๔.๑๐ การพิจารณาเรื่องการได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนของสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ)

ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นี้ กองกลางได้แจ้งงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๕๗,๖๐๐ บาท เป็นรายจ่ายโครงการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฝ่ายเลขานุการขอความเห็น ระยะเวลาในการจัดสัมมนาดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติให้จัดในเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

วาระที่ ๔.๑๑ การพิจารณาติดตามเรื่องการจัดหาสถานที่จัดตั้งที่ทำการของ สภาคณาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ)

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๑๒ การพิจารณาติดตามการขออัตรากำลังสายสนับสนุนในงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัย ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว (เลขานุการสภาฯ เป็นผู้เสนอ)

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๑๓ การพิจารณาบุคคลเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ (ปอมท.) ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารวิทยบริการและบริหาร (ตึกอธิการบดี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ

มติที่ประชุม รับทราบ มีมติมอบ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงและคัดเลือกกรรมการบริหารงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ใหม่ทุกตำแหน่ง รวมถึงตำแหน่งอนุกรรมการในฝ่ายต่างๆประจำงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อประชาคมของ มทร.พระนคร ซึ่งประกอบไปด้วยตำแหน่งต่างๆ ที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ดังนี้

๑. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑
๓. รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒
๔. เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๕. ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๖. เภรัญญิกสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๗. คณะอนุกรรมการในฝ่ายต่างๆ ประจำสภาคณาจารย์และข้าราชการ

โดย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งนัดหมายให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มาร่วมประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระในการคัดเลือกเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารงานสภาคณาจารย์และข้าราชการใหม่ในทุกตำแหน่ง ตามข้อบังคับฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

นัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งต่อไป สมัยสามัญครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว)
เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้บันทึก / ผู้ตรวจรายงานการประชุม

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว)
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑
ทำหน้าที่แทน ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ